

ที่ GL05/2016

22 มีนาคม 2016

เรื่อง: การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อความเหมาะสมกับการขยายธุรกิจต่างประเทศ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2016 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ดังนี้

- ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติว่า เพื่อความเหมาะสมกับการขยายธุรกิจต่างประเทศ จึงให้มีการปรับโครงสร้างของผังองค์กร เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายธุรกิจและดำเนินกิจการในระดับนานาชาติ ที่ สิงคโปร์ กัมพูชา และ ลาว ใน 4 ปีนี้ และกำลังเริ่มดำเนินกิจการที่อินโดนีเซีย ในครึ่งแรกของปี 2559 และ จะขยายกิจการไปในทุกประเทศในกลุ่มเอเซียต่อไป
ปัจจุบันนี้ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ไม่ใช่ “บริษัท เงินทุนสินเชื่อเพื่อเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเท่านั้น” แต่ยังคงเป็นผู้ให้บริการธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์ที่ภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ด้วยตัวบริษัทเอง ควรจะมีการแยก “ฟังก์ชันทางด้านโฮลดิ้ง” และ “ฟังก์ชันทางด้านการเงินของประเทศไทย” ออกจากกัน และ จะให้ความสำคัญมากขึ้นกับ “ฟังก์ชันทางด้านโฮลดิ้ง” เช่นการควบคุมทางด้านการเงินของทั้งกลุ่มในต่างประเทศ การสรรหาผู้บริหาร การร่วมมือประสานกับงานบัญชีข้ามแดนของกลุ่มบริษัท และอื่นๆ ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้คือ เพิ่มความรวดเร็ว ควบคุมและขยายการดำเนินงานของธุรกิจให้เร็วยิ่งขึ้นไปด้วย
- ผังองค์กรของกลุ่ม บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)



3. คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายमितชีจิ โคโนชิตะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)
นายทัตซึยะ โคโนชิตะ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายเรจิส มาร์แต็ง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของกลุ่ม
นายเฟรดดี มารี	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของกลุ่ม
นายริกิ อิชิกามิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของGLF
นายสมชัย ลิ้มปัทมสิน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ของThai Hire Purchase operation
นายคานาเมะ ฮาชิโมะโตะ	กรรมการผู้จัดการของ GLL
นายนิโคเลย์ คอสเซียคอฟ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ของGLFI
นายมูเนะโอะ ทาชิโร่	ผู้อำนวยการของ TNB
นายโบริส ซอร์ซ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและตรวจสอบภายใน
นายโจนาธาน เมอเร็ตต์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่

สำนักพัฒนาธุรกิจการค้า นำโดย นายमितชีจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานและขยายธุรกิจข้ามพรมแดนในแต่ละที่ สำนักงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่ม นำโดย นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร จากคณะกรรมการบริษัทในวันนี้ และได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ และมีการควบคุมอย่างเหมาะสมด้วย

4. สมาชิกของ คณะกรรมการบริหาร กลุ่ม

นายमितชีจิ โคโนชิตะ สัญชาติญี่ปุ่น

2012- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกรุ๊ป ลีส จำกัด (มหาชน)

2008- ประธาน , บริษัท โซวะ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2006-11 ประธาน , บริษัทยูไนเต็ด เซอร์คิวิตี จำกัด (มหาชน)

2008- ผู้อำนวยการ, บริษัท พีพี คอร์วล ริสอร์ท จำกัด
 ผู้อำนวยการ, A.P.F. ฮอสพิทอลริตี้ จำกัด

2007- ประธานกรรมการ, บริษัทกรุ๊ป ลีส จำกัด (มหาชน)



ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

นายทัตชัยะ โคนิชิตะ สัญชาติญี่ปุ่น

- 2016- ประธานเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ , บริษัท กู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน)
- 2013- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้แทนกรรมการผู้จัดการ, บริษัท เวด โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)
- 2011- ผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ต่างประเทศบริษัทกู๊ปปลีสจำกัด (มหาชน)
- 2010- ผู้แทนกรรมการผู้จัดการ ,บริษัท อะซูกะ ฟู้ด จำกัด
- 2008- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและตัวแทนเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ไชวะ โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2006-11 ประธานกรรมการบริหาร, บริษัทยูไนเต็ดเซอร์วิสเซส์ จำกัด (มหาชน)

สมาชิกคณะกรรมการบริษัท



นายเรจิส มาร์แต็ง สัญชาติฝรั่งเศส

ประสบการณ์อันยาวนานในด้านการเงินและข้อมูลการลงทุนในกรุงพนมเปญ
ประสบการณ์ด้านบริหาร

ไพร์ซอฟเตอร์เฮาส์เคอเปอส์, ผู้ตรวจสอบ

DEVENCO, การเงินและการลงทุน

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัท



นายเฟรดดี มารี สัญชาติ ฝรั่งเศส

ทำงานด้านไอที มาตั้งแต่จบการศึกษา และมีประสบการณ์อย่างดียิ่งเยี่ยมในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
ประสบการณ์ด้านบริหาร

ผู้จัดการด้านสารสนเทศ บริษัท ดงเฟง เปอริโย ออโต้ ไฟแนนซ์ จำกัด



นายริกิ อิชิกามิ สัญชาติญี่ปุ่น

นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งกรรมการในหลายหน่วยงานอื่นๆของกลุ่มบริษัทด้วย
ประสบการณ์ด้านการบริหาร

เอเชีย พาร์ทเนอร์ พัน กรุ๊ป และ ธนาคารเอชชน

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัท



นายสมชัย ลิ้มปัทมนสิน สัญชาติไทย

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวงการอีสซิ่งในประเทศไทย

ประสบการณ์ด้านการบริหาร

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ชัมมิต แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

รองประธานบริษัท บริษัท บารา ซูมิ ไทย ลีสซิ่ง จำกัด

สมาชิกคณะกรรมการบริษัท



นายคานาเมะ ฮาชิโมะโตะ สัญชาติญี่ปุ่น

ทำงานอยู่บริษัทหนึ่งในกลุ่มสารเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 20 ปีและใน
ตอนท้ายได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้บริหารระดับสูง

ประสบการณ์ด้านการบริหาร

รองประธาน , บริษัท เซคิซุย (ซิงเต่า) จำกัด

หัวหน้าสถาบันวิจัยกรรมกลุ่มการขายอุปกรณ์ , บริษัทเซคิซุย เคมี



นายนิโคเลย์ คอสเซียคอฟ สัญชาติรัสเซีย

มีประสบการณ์อย่างดีในการทำงานในด้านการลงทุนและข้อมูลทางการเงินใน
ประเทศกัมพูชา

ประสบการณ์ด้านการบริหาร

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน,กลุ่มการลงทุน Koh Puos ประเทศกัมพูชา



นายมนะโอะ ทาชิโร่ สัญชาติ ญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น
ในฐานะผู้บริหารธุรกิจ

รับผิดชอบในส่วนของการขยายธุรกิจของบริษัท ธนบรรณ จำกัด

ประสบการณ์ด้านการบริหาร

ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัทเวดไฮลด์ติ้งจำกัดมหาชน

สมาชิกคณะกรรมการบริษัท



นายโบริส ซอร์ช สัญชาติ ฝรั่งเศส / เยอรมัน

มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับมืออาชีพ สองบริษัทจาก 4บริษัท

ประสบการณ์ด้านการบริหาร

ไพร์ซวอเทอร์เฮาส์คูเปอส์, รองอาวุโสสถาบันการเงินที่บริการด้านการประกัน
บริษัท Ernst & Young จำกัด, ผู้สอบบัญชี



นายโจนาธาน เมอเรต์ สัญชาติฝรั่งเศส

ทำงานอยู่ในบัญชีและข้อมูลด้านการเงินประสบการณ์ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ด้านการบริหาร

ผู้ร่วมก่อตั้ง MEALTEMPLE

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, CAMBODIAN GATEWAY UNDERWEAR

